

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๓ / สค๐๒



ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๘๕
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๑๒๓๔
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทยว่า ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคีกัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีความผาสุก สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทยข้างต้น จึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
เพื่อประสานงานหรือบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด/อำเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
หรือ หน่วยงานทหารในพื้นที่ และพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะของกิจกรรม ดังนี้

(๑) จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า

(๒) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความปรองดองของคนใน
ชุมชนเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

(๓) จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

๑.๒ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามข้อ ๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการโครงการลักษณะดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อทุกประเภทจากทุกสำนัก/แหล่งข่าวไม่เอนเอียงหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดหรือจากสำนัก/แหล่งข่าวใดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเป็นกลาง ความสมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารแล้ว หากจะนำไปเผยแพร่ตามข้อ ๑.๑ (๒) จะต้องคำนึงถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมตามนโยบายและแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย

๓. ให้อำเภอ ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอทราบตามแบบ ศปถ.๑ แล้วให้อำเภอรวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามแบบ ศปถ.๒ ส่งให้จังหวัดซึ่งจะได้แจ้งกำหนดเวลาการรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๘๑ , ๐-๕๖๗๒-๗๘๓ ต่อ ๑๑๒